

บทเทศน์วันอาทิตย์

โดย..พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2017

บทอ่าน กตว 6 : 22 -27 ; กท 4: 4- 7 ; ลก 2: 16 - 21

พระวรสารสัมพันธ์กับ CCC 486 525 527 2599

จุดเน้น พระจิตเจ้าทรงนำ และทรงเสริมกำลังเรา เพื่อเราจะได้แบ่งปันแสงสว่าง ความรัก และสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่ผู้อื่น

วันนี้เราฉลองพระนางมารีย์พระชนนี(มารดา)พระเจ้า ตามที่เราได้ฟังในจดหมายถึงชาวกาลาเทียว่า " พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงคนหนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่กู้ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ" ในฐานะคริสตชนคาทอลิก เราเชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่กู้ของเราทรงเป็นพระเจ้าแท้ และมนุษย์แท้ ดังนั้น พระศาสนจักรประกาศยืนยันความเชื่อว่าพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเจ้า (CCC 495)

เมื่อทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่พระนางมารีย์ว่า พระเจ้าทรงเลือกพระนางให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระนางมารีย์มีโอกาสเลือก พระนางสามารถปฏิเสธได้ แต่ด้วยความสุภาพ และเชื่อสัตย์จริง พระนางมารีย์ได้ตอบรับสิ่งที่พระเจ้าได้ขอพระนาง ผลของการตอบรับตามพระประสงค์ของพระเจ้า และความร่วมมือกับพระพรชทาน พระนางพรหมจารีก็ได้ทรงครรภ์พระเยซูเจ้า ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า

ในบทอ่านที่ 2 วันนี้บอกเราว่า พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดจากมารดาที่เป็นมนุษย์ เพื่อเราทุกคนจะกลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า เพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นบุตรพระเจ้า พระองค์จึงทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปิดใจต่อพระจิตเจ้า และตอบรับความจับใจของพระจิตเจ้าอย่างไร

เรามีโอกาสเลือกได้ เหมือนพระนางมารีย์ เราสามารถยอมให้พระจิตเจ้าทรงนำเรา หรือ เราจะปฏิเสธ เราจะไม่สนใจการกระตุ้นที่เราได้รับ หากมีเสียง และกิจกรรมมากมายในชีวิต เราก็จะมีได้สนใจให้ความสำคัญต่อเสียงที่พระจิตเจ้าบอกเรา นี่จึงสำคัญมาก ที่ควรมีเวลาเงียบ และฟังพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ และเชื่อสัตย์ต่อการเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรา

เราได้ฟังพระวรสารวันนี้ว่าพระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย และยังคงคำนึงถึงอยู่ ให้เราทำตามแบบพระนาง

ในวันขึ้นปีใหม่ เราควรไตร่ตรองเป้าหมาย และหาข้อตั้งใจให้มีวินัยในตนเอง ด้วยการลดน้ำหนัก ออกกำลังกายมากขึ้น หรือ พยายามเรื่องอื่นๆ หากเรามีเวลาเงียบเพื่อฟังแผนการของพระเจ้าสำหรับเรา ในปีใหม่นี้ถ้าเราไตร่ตรองสิ่งที่เราได้ยินในความเงียบ ถ้าเราเลือกปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้าสำหรับเราในวันนี้ ในเดือน ในปีใหม่นี้ จะเกิดอะไรขึ้น ง่ายมาก ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป จนว่า เราจะร่วมแบ่งปันแสงสว่าง ความรัก และสันติสุขมากยิ่งขึ้น แก่บรรดาผู้ที่เราพบปะด้วย

ให้เราภาวนาเปิดรับพระจิตเจ้า และพระพรชทาน เพื่อตอบรับ และไปในสถานที่พระจิตเจ้าทรงนำเรา **ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนพระพักตร์มายังท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ**

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก Homilies , (มกราคม – มีนาคม 2017)